



{Khi người Muazdzdin (người gọi lời Azdan) nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar thì các người hãy nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar}

Ông 'Umar bin Al-Khattab thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Khi người Muazdzdin (người gọi lời Azdan) nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar thì các người hãy nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar; sau đó khi y nói Ash ha du al la i la ha il lol loh thì các người hãy nói Ash ha du al la ila ha il lol loh; sau đó khi y nói Ash ha du an na mu ham ma dar ro su lu loh thì các người hãy nói Ash ha du an na mu ham ma dar ro su lu loh; sau đó khi y nói Hây ya a los so lah thì các người hãy nói La hâu la wa la qu wa ta il la bil lah; sau đó khi y nói Hây ya a lal fa lah thì các người hãy nói La hâu la wa la qu wa ta il la bil lah; sau đó khi y nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar thì các người hãy nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar; sau đó khi y nói La ila ha il lol loh thì các người hãy nói La ila ha il lol loh (Ai nói như vậy) một cách thành tâm thì sẽ vào Thiên Đàng."}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Azdan là thông báo cho mọi người biết rằng giờ lễ nguyện Salah đã bắt đầu, và những lời của Azdan là những lời bao hàm cho tín ngưỡng của đức tin. Trong Hadith này, Nabi ﷺ đã cho biết rằng người nghe thấy Azdan nên nói theo giống như những gì người Muazdzdin nói. Nếu Muazdzdin nói "Ol lo hu ak bar" thì người nghe sẽ nói "Ol lo hu ak bar" và cứ như thế; ngoại trừ khi Muazdzdin nói "Hây ya a los so lah" và "Hây ya a lal fa lah" thì người nghe nói: "La hâu la wa la qu wa ta il la bil lah". Nabi ﷺ cho biết rằng bất cứ ai lặp lại theo lời của Muazdzdin một cách chân thành từ trái tim mình sẽ được vào Thiên Đàng. Nội dung ý nghĩa của lời Azdan: "Ol lo hu ak bar": Allah là Đấng Vĩ Đại Nhất, có nghĩa là Ngài vĩ đại và tối cao hơn tất cả mọi thứ. "Ash ha du an la i la ha il lol loh": Tôi chứng nhận rằng không Đấng nào đáng được thờ phượng đích thực ngoài Allah. "Ash ha du an na mu ham dar ro su lu loh": Tôi chứng nhận bằng chiếc lưỡi và trái tim của mình rằng Muhammad là Thiên Sứ của Allah, Ngài đã gửi Người đến và bắt buộc phải vâng lời Người. "Hây ya a los so lah" có nghĩa là "Hãy đến với lễ nguyện Salah, và lời của người nghe "La hâu la wa la qu wa ta il la bil lah" có nghĩa là không có cách nào để thoát khỏi sự vâng phục, không có sức mạnh để làm điều đó và không có khả năng làm bất cứ điều gì ngoại trừ ân điển của Allah Toàn Năng. "Hây ya a lal fa lah" có nghĩa là "Hãy đến với sự thành công!", và đó là sự thành công đạt được Thiên Đàng và được sự cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

